



ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว

๑๑๓/๕

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร สำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและ  
ประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการวิจัย  
ติดตามและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบัน  
คุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th> ในการนี้ จึงขอความ  
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ได้รับทราบและสามารถ  
ตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรม ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th>  
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๗๖๐ ลงวันที่ ๑๕  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒, ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เลขที่รับ ๒๖๑๗  
วันที่ 24 สิงหาคม 2565  
 ก.๑  ก.๒

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๓๖๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสถาบันคุรุพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการวิจัยติดตามและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th> ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรม ทางเว็บไซต์ <https://course.kurupatana.ac.th>



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๕๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

QR CODE เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

